

ที่ AP008-2560(1)

วันที่ 9 มีนาคม 2560

เรื่องชี้แจงการนำส่งงบการเงินประจำปี 2559 รายงานของผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและเฉพาะของบริษัท (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ตามที่ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและเฉพาะของบริษัท

อันเนื่องมาจากในงวดปีปัจจุบัน คู่สัญญาสูบน้ำไม่ถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดตามแผนการรับน้ำรายเดือน รวมถึงสัญญาไม่รีซัด จึงเป็นประเด็นข้อโต้แย้งระหว่างกันทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 คู่สัญญาได้ส่งหนังสือและถือเอาหนังสือดังกล่าวแทนการบอกเลิกสัญญา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริษัทย่อยได้ส่งหนังสือไปยังคู่สัญญาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาทุกประการของบริษัทย่อย และบริษัทย่อยยังคงดำเนินธุรกิจตามสัญญาต่อไป

ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น เนื่องจาก ไม่สามารถสรุปได้ว่า สัญญาซื้อขายน้ำดิบที่บริษัทย่อย คือ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด ได้ทำสัญญากับคู่สัญญา อยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกันเพื่อจัดทำสัญญาใหม่ พร้อมกำหนดวิธีปฏิบัติใหม่เพื่อแก้ประเด็นปัญหาที่เคยมีในสัญญา ให้มีความเหมาะสม ลดความไม่ชัดเจนต่างๆ โดยผู้สอบบัญชี เห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการบันทึกประมาณการหนี้สิน การแสดงมูลค่าของสิทธิจากสัญญาซื้อขายน้ำดิบ และสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม และอาจมีผลกระทบต่อการแสดงผลมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท จึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จำเป็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมั่นใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยบริษัทและบริษัทย่อย จะเร่งดำเนินการในการจัดทำสัญญาฉบับใหม่

หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)
กรรมการผู้อำนวยการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

Tel: 038-468-300 ext. 148 Fax: 038-458-751